

## เคาะราคาอ้อย 1,050 บาท/ตัน

ทำเนียบ • กรม. ไฟเขียวราคาอ้อย  
ขั้นต้น ปีการผลิต 2559/60 สูงลิ่วที่  
1,050 บาทต่อตันอ้อย หลังประเมิน  
ความต้องการกระจัด กรม. เคาะลด  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้า  
เกษตรประเภทข้าว เหลือ 0.5%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่  
ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนาย  
กรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์  
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง  
อุตสาหกรรมเสนอเกี่ยวกับการกำหนด  
ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน  
การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย  
ขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 โดย  
เห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้น  
ต้นและผลตอบแทนการผลิตและ  
จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาล  
ผลิต 2559/60 เป็น 2 ราคา ได้แก่  
กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต

ปี 2559/60 ในเขตคำนวณราคาอ้อย  
ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, และ 9 ในอัตรา  
1,050 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความ  
หวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกำหนดอัตรา  
ขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 63 บาท  
ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอสต่อเมตริกตัน และ  
ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย  
น้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 2559/  
60 เท่ากับ 450 บาทต่อตันอ้อย ขณะ  
ที่ในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 5 คิด  
ราคาในอัตรา 980 บาทต่อตันอ้อย

“การกำหนดราคาอ้อยขั้น  
ต้นในครั้งนี้ เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่าน  
มา เนื่องจากมีการประเมินว่า  
ความต้องการในตลาดจะมีสูงถึง  
8 ล้านตัน ซึ่งมากกว่ากำลังการ  
ผลิต พร้อมทั้งหลายประเทศ อาทิ  
จีน และอินเดีย ประสบปัญหาภัย  
แล้ง ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นในเขต  
คำนวณราคาที่ 5 ที่ต่ำกว่าเขตอื่น

เนื่องจากกำลังการผลิตต่ำกว่าเขต  
อื่น” นายณัฐพรกล่าว

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้ว  
กำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างกฎ  
กระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ...) ออกตาม  
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย  
ภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพิ่มเติมการ  
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้า  
เกษตรประเภทข้าว) เพื่อให้สอดคล้อง  
กับสภาพและระบบของการค้าข้าว  
ในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้  
เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน และสอดคล้อง  
กับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ที่  
มีการปรับลดอัตราลง โดยให้มีการ  
กำหนดการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
สำหรับข้าวชื้อข้าว เหลือ 0.5% จาก  
เดิม 0.75% และการจ่ายค่าชื้อพืชผล  
ทางการเกษตรอื่นๆ อยู่ที่ 0.75%.